

Nâng cao hơn nữa vai trò báo chí Quảng Ninh

03:27 14/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 13/1, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ kỷ niệm 95 năm ra đời Báo Than (1928 - 2023), 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu (1964 - 2024), 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh (1983 - 2023), 5 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (2019 - 2024).



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm_Ảnh: PV

Nhân dịp này, tập thể Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen; 7 tập thể, 23 cá nhân của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác báo chí.

Trong lịch sử báo chí cách mạng, Báo Than là tờ Báo Đảng địa phương đầu tiên của Việt Nam, là tiền thân của Báo Quảng Ninh ngày nay. Lễ kỷ niệm 4 sự kiện lớn là dịp rất có ý nghĩa để những

người làm báo Quảng Ninh ôn lại những truyền thống đầy tự hào của báo chí vùng mỏ; nhận diện những thời cơ, thách thức mới; cùng quyết tâm trong nỗ lực đổi mới và phát triển.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, khởi đầu, Báo Quảng Ninh ra mỗi tuần một số với 4 trang, in bằng máy thủ công, mỗi số 2.000 bản. Sau đó, để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, từ năm 2000, Báo Quảng Ninh liên tục có những bước phát triển mới, vượt bậc. Trong đó, từ ngày 1/8/2000, báo in 2 màu; từ ngày 1/1/2001, báo tăng từ 3 kỳ lên 4 kỳ/tuần; từ ngày 21/6/2002, báo tăng lên 6 kỳ/tuần và từ ngày 1/7/2003, báo xuất bản 7 kỳ/tuần, trở thành nhật báo. Ngày 2/9/2010, báo in màu trang 1 và 4.

Đáng chú ý, để đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thông tin của bạn đọc và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, từ ngày 1/4/2011, Báo Quảng Ninh hàng ngày đã tăng từ 4 trang lên 8 trang khổ lớn, in màu trang 1 và 8. Lượng phát hành báo cũng tăng nhanh từ 5-6 ngàn bản mỗi kỳ năm 1999 lên 7,7 ngàn bản năm 2001 và hiện nay là 8 ngàn bản mỗi kỳ.

Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn cho biết thêm, ngày 1/1/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt và đi vào hoạt động sau khi hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (theo Quyết định số 1276-QĐ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Đây là cơ quan báo chí cấp tỉnh đầu tiên sáp nhập trong cả nước hoạt động theo Luật Báo chí và quy hoạch báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh, thực hiện có hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chúc mừng những dấu mốc quan trọng của báo chí Quảng Ninh trong suốt chặng đường phát triển của mình. Đồng chí nhấn mạnh, báo chí Quảng Ninh có sự phát triển sớm trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam và có một lịch sử rất hào hùng, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sau 5 năm thành lập đã khẳng định hướng đi đúng, thành công và hoạt động hiệu quả với mô hình tòa soạn hội tụ.

Trước thực tế mới, nhất là sự phát triển bùng nổ của công nghệ, báo chí truyền thông đang có thay đổi nhanh chóng. Đồng chí Lê Quốc Minh lưu ý, trong xu thế phát triển báo chí hiện đại ngày nay

với công nghệ số và các nền tảng xã hội, các cơ quan báo chí chính thống cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, định hướng dư luận, đặc biệt là luôn làm tròn sứ mệnh của mình là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Báo chí Quảng Ninh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong suốt chiều dài phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân vùng mỏ và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, vùng mỏ anh dũng, kiên trung với tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” đã trui rèn các thế hệ người làm báo Quảng Ninh, hình thành trong họ tinh thần khí phách, bản lĩnh của những người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng. Trên các chặng đường phát triển của báo chí Quảng Ninh, việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh là một dấu mốc đặc biệt quan trọng nằm trong xu thế vận động, phát triển tất yếu của báo chí, truyền thông hiện đại dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; chứa đựng tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị đúng đắn của tỉnh; được Trung ương đồng tình, ủng hộ.

Việc tổ chức hoạt động của một mô hình mới, chưa có tiền lệ, lãnh đạo tỉnh đã mạnh dạn trao trách nhiệm chính trị để qua khó khăn, thử thách, áp lực công việc hàng ngày trở thành cơ hội để rèn luyện, tôi luyện bản lĩnh, ý chí, nghị lực, năng lực sáng tạo, năng lực chuyên môn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Trung tâm.

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen cho Trung tâm Truyền thông tỉnh và các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nang-cao-vai-tro-bao-chi-quang-ninh>